

วิทยาการ-เกษตร



ทำได้ไม่จน

เชิงเทียนจุกมะพร้าว งานมือเอาใจกลุ่มวัยรุ่น

ชวงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงตลอด สุขภาพที่หลายคนแน่ใจว่าแข็งแรง ยังมีสิทธิ์ทรุดลงได้ แถมเวลาอยู่บนท้องถนนในเมืองกรุง ที่การจราจรติดหนึบขยับไปไหนไม่ค่อยได้แล้ว เล่นเอาเครียดเหมือนกัน

วิธีจัดการความเครียด ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี ทั้งนอนหลับพักผ่อน ดูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา นวดฝ่าเท้า การอาบน้ำแร่ แช่น้ำนม ซึ่งสองอย่างหลังนี้ค่อนข้างสิ้นเปลือง ดังนั้น หลายคนจึงเริ่มที่จะหันมาสร้างบรรยากาศ หรือที่เรียกว่า "อโรมาเทอราปี" ที่หมายถึงการบำบัดความเครียดด้วยเครื่องหอมกัน

โดยเครื่องหอมจะมีทั้งที่น้ำมันสกัดเทียนที่ให้กลิ่นหอม ซึ่งเมื่อเอ่ยถึงเรื่องนี้ทำให้นึกไปถึง "กลุ่มแม่บ้านไม้ตาล" อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

น.ส.มณีนุช ศิลประรังสรรค์ ฝายลุยตลาดของกลุ่มแม่บ้านดังกล่าว เล่าให้ "ทำได้ไม่จน" ฟังว่า "เมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำมาจากไม้ตาลแล้ว เพชรบุรีถือว่าเป็นแหล่งที่มีมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งจะมีการสร้างชิ้นงานขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่มักจะผลิตในรูปแบบเดิมๆ ทำให้ตลาดตัน ขายไม่ค่อยได้ จากจุดนี้จึงได้เริ่มคิดและสร้างชิ้นงานแบบใหม่มาทดลองตลาด ซึ่งหากชิ้นไหนได้รับความสนใจก็จะมาสร้างแบบและสอนชาวบ้านอีกต่อหนึ่ง"

โดยผลิตภัณฑ์หลักๆของกลุ่ม จะเป็นจำพวกถ้วย ชาม ครก แจกันแบบต่างๆ ซึ่งเหล่านี้ตัววัตถุดิบ

หลักจะทำมาจากต้นตาล กะลามะพร้าว นอกจากนี้ ล่าสุดยังได้ผลิต เชิงเทียนจากหัวจุกมะพร้าว แจกัน กะลามะพร้าวสำหรับใส่เทียน ซึ่งหากถามว่าได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ซื้อหรือไม่นั้น ยังบอกได้ไม่เต็มปากนัก เพราะเนื่องจากชิ้นงานชุดหลัง เพิ่งผลิตออกมาทดลองตลาดได้ไม่นาน แต่ก็พอขายได้ เพราะแบบชิ้นงานต่างๆนั้น จะเน้นลักษณะร่วมสมัย เก๋ไก๋ เอาใจกลุ่มวัยรุ่น

ในเรื่องของขั้นตอนการผลิตชิ้นงานนั้น นายสรายุทธ สุริยาพงษ์ บอกกับทีมงานว่า ถ้า เป็นเชิงเทียน วัตถุดิบหลักจะมี แล็กเกอร์ กาวร้อน กระดาษ-

ทราย เลื่อย ไม้ไผ่ จุกและกะลามะพร้าว ซึ่งต้องเลือกลูกใหญ่ เพื่อทำฐาน จากนั้นเลื่อยบริเวณแก้มและเจียให้กลมเนียน ซึ่งลูกหนึ่งสามารถทำได้ 3 ชิ้น จากนั้นต้องเลือกกะลามะพร้าวที่เป็นบริเวณหัวจุกและค่อนข้างแหลม จัดการเลื่อยให้กลมและเจียเก็บรายละเอียดเช่นกัน มาถึงส่วนที่ใช้จับ จะใช้หัวจุกมะพร้าวตากแห้งและต้องแก่ ซึ่งชุดหนึ่งจะใช้จุก 20 ชิ้น ตัดยาวประมาณ 15 ซม.

เสร็จแล้วใช้ไม้ไผ่ทำแกนใส่ใน นำหัวจุกมะพร้าวมาปิดไม่ให้เห็นไม้ไผ่ เสร็จแล้วใช้เชือกปอมัด จากนั้นนำกะลามะพร้าวมาติดทั้งหัวและท้าย เสร็จแล้วตกแต่งชิ้นงานด้วยแล็กเกอร์ ซึ่งคนหนึ่งสามารถผลิตได้ประมาณ 100 ชิ้น โดยชิ้นหนึ่งใช้ต้นทุนในการผลิตเพียง 25 บาท ทั้งนี้ ทางกลุ่มต้องมีการแบ่งจัดสรรในการผลิตงานว่าแต่ละคนควรผลิตกี่ชิ้น ส่วนราคาที

วางขายนั้น ชิ้นละ 80 บาท

ส่วนตลาดนั้น จะเป็นตามงานต่างๆไป และบางสัปดาห์ก็จะหอบไปขายที่กรุงเทพฯ ช่วงปิดถนนสีลมในวันอาทิตย์

สำหรับชิ้นงานของ



กลุ่มนอกจากเชิงเทียนแล้ว ยังมีผลงานที่สวยเก๋ไก๋อีกหลายชิ้น ซึ่งผู้ใดที่สนใจกรรมวิธีการสร้างสรรค์งานชิ้นอื่น สามารถติดต่อได้ที่ โทร.0-9539-7217, 0-3256-2224.

เชิญพิจารณา เติงว



สรายุทธ สุริยาพงษ์ มณีนุช ศิลประรังสรรค์